



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1386 30 tháng 1 năm 2022

Thanh Tịnh

*Vạn sử trên đời là không có
Duyên lành học hỏi tự lần mò
Thực hành chánh pháp duyên còn đẹp
Trí tâm thanh nhẹ chẳng quanh co*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1995

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Nạn tại bất ngờ thì phải làm sao?*
- 2) Sức mạnh của thể xác do đâu mà có?*
- 3) Sự tốc hành do đâu sanh ra?*
- 4) Làm sao nhận thức sự không không gian và không thời gian?*
- 5) Tại sao có nhiều người học ít lại muốn hiểu nhiều?*
- 6) Si mê là sao?*
- 7) Tại sao làm người ai ai cũng tham?*

1) 04-11-95

Hỏi: Nạn tai bất ngờ thì phải làm sao?

Đáp: Thưa nạn tai bất ngờ là sự quyết định của Thượng Đế, để dẫn tiến những tâm linh ác độc trở về với chính họ. Cho nên lúc sông phải biết cách tu, hướng thượng phát triển tâm linh, thì lúc nguy biến sẽ được cứu

Kệ:

*Thiên cơ biến chuyển dầu tâm tiến
Thức giác bình tâm chẳng có phiền
Không nạn, không tâm là tiến bước
Thanh bình cảm thức tâm bình yên*

2) 05-11-95

Hỏi: Sức mạnh của thể xác do đâu mà có?

Đáp: Thưa sức mạnh của thể xác do sự dày công tập luyện mà hình thành, cộng với nguyên khí của Trời Đất mà ổn định. Người tu thiền cũng vậy, do sự công phu liên tục sẽ đạt tới sự thanh tịnh và sáng suốt

Kệ:

*Qui nguyên thực chất của thân hình
Diễn giới thâm sâu rõ tiến trình
Tự nguyện thực hành cho đến đích
Cần khôn qui một tự mình mình*

3) 06-11-95

Hỏi: Sự tốc hành do đâu sanh ra?

Đáp: Thưa sự tốc hành do nhu cầu và kết hợp bởi khối óc loài người hình thành. Người tu thiền muốn đạt nhanh cũng do ý chí của hành giả chịu thực hành. Luồng điện trung tim bộ đầu lên cao chừng nào sẽ được rút ngắn việc đời cũng như về đạo, dẫn thân an vui và không ngại ngừng, mục đích tiến hóa rõ rệt hơn

Kệ:

*Vui chung nguyên lý chẳng nuôi hờn
Thực hiện công phu lại biết ơn
Đen bạc tình đời tâm chẳng động
Khai thông trí tuệ chẳng phai sờn*

4) 07-11-95

Hỏi: Làm sao nhận thức sự không không gian và không thời gian?

Đáp: Thưa muốn nhận thức được sự không không gian và không thời gian thì phải thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đúng đắn là sẽ đạt đến kết quả không không gian và không thời gian, tức là sẽ không còn nghiệp trong tâm, sẽ có cơ hội hướng về ánh sáng nhiều hơn

Kệ:

*Chẳng lo chẳng có buồn phiền động
Cảm thức an vui chẳng phập phồng
Sống động tình Trời trong thức giác
Thanh bình tự đạt cảm thông dong*

5) 08-11-95

Hỏi: Tại sao có nhiều người học ít lại muốn hiểu nhiều?

Đáp: Thừa học ít muốn hiểu nhiều chứng minh người ấy không tự chủ được, thích hưởng thụ hơn là làm việc, tức là lười biếng và muốn hơn người khác, tu rất khó tiến về không, thích phê bình người khác, không thích bất cứ ai phê bình mình cả, tự cao và tự ái

Kệ:

*Làm lạc si mê tưởng họ tài
Không ưa không thích chuyện làm sai
Sửa mình không có tâm không tiến
Cõi tạm còn ngu tưởng mình tài*

6) 09-11-95

Hỏi: Si mê là sao?

Đáp: Thừa si mê là bị sự lôi cuốn không cần thiết, tự tưởng làm là đúng, không thể dứt khoát được, tự hại tâm thân mà không hay, từ trường điện năng biến đổi xấu, rất dễ sân si, hại gan hại thận, chỉ có thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đúng đắn thì mới giải được bệnh này, phần hồn sẽ tiến hóa hợp thời

Kệ:

*Hướng về thanh nhẹ nhờ Trời cứu
Vào cõi Đại La chẳng có mưu
Chủ kiến không còn tâm thức giác
Tâm thành thanh tịnh chẳng còn mưu*

7) 10-11-95

Hỏi: Tại sao làm người ai ai cũng tham?

Đáp: Thừa làm người không tham thì sẽ không có việc làm. Tham đúng đắn vì đại cuộc là chánh nghĩa. Ăn hối lộ hại người thì không nên tham. Người hành pháp tu thân, thì phải làm đều đều, trong trật tự, không nên tham làm Phật, làm Tiên, thụ lợi cá nhân, chỉ đường vạch lối để kiếm tiền, thiếu sự phục vụ tận tình, thì sẽ khổ ở tương lai

Kệ:

*Thức tâm chẳng muốn mình tài
Lập hạnh phân minh tự tiến hoài
Trí tuệ tiến đều trong thức giác
Qui hồn qui vía chẳng cần oai*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY đời

Đời Đạo

*Tiếng đời tâm đạo khác nhau
Thực hành trao đổi thấp cao dung hòa
Tình thâm khai triển mặn mà
Thứ tha trên hết chan hòa tình thương
Qui nguyên thanh tịnh tự lòng
Đường đi sẵn có nhịn nhường tiến thẳng
Chẳng còn lý luận khó khăn
Giúp người thanh nhẹ ở ăn điều hòa
Tu hành vận dụng vượt qua
Đường mòn sẵn có tình ta tình người
Vui lành khai triển tâm tươi
Giúp người tại thế gấp mười thuốc thang
Đệ huynh vui đẹp luận bàn
Thực hành ba pháp vượt sang khổ nạn
Từ bi khai mở cảm an
Đàng nào cũng tiến mọi đàng cũng thông
Quyết tâm khai triển một lòng
Muôn người như một chẳng còn chấp mê.*

Bé Tám

Hong Kong, 17-05-1989

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

THỰC HÀNH CHÁNH GIÁC

Cabramatta, ngày 25-11-1984.

Thưa các bạn, hôm nay tôi lại có cơ hội được chung thiền với các bạn. Hằng đêm chúng ta đã nuôi dưỡng ý chí đồng hành, sửa mình để sớm trở về với quân bình sẵn có của chân tâm. Mỗi ngày mỗi tu mỗi cảm thấy được trở về với chúng ta nhiều hơn. Trở về với những gì? Trở về với những sự thanh tịnh ở bên trong, đã biến đổi từ giai đoạn một. Kẻ mới tu với những người đã tu cũng vậy, đã thấy rõ sau thời công phu thực hành của chính mọi cá nhân đã thấy rõ có những gì đã thay đổi trong thâm tâm nhưng mà cụ thể chứng minh thì chưa dám đem ra mà nói nhưng đã thấy rõ là chúng ta đã có một phần thay đổi. Thấy chúng ta không còn ham muốn ngoại cảnh nữa và không có nghĩ tới sự tranh đua giành giật nữa. Chúng ta mới thấy rõ cái phần nhẹ và phần nặng trong nội tâm. Trước kia chúng ta chưa tu chúng ta thấy rằng ai kích động chúng ta chúng ta lại phần uất. Nhưng ngày hôm nay sự kích động đến

với chúng ta cảm thấy lấy oán làm ân. Thấy lấy hòa mới là giải quyết được. Nhiều bạn cũng còn nuôi tánh nóng nhưng lại cảm thấy được mình nóng. Nhiều bạn cũng đang buồn rầu thấy rõ chính mình đã và đang buồn rầu, cho nên có phương cách để sửa sự buồn rầu trong nội tâm. Thấy chúng ta còn tham ăn, chúng ta cũng lại có phương cách để mình giải sự ăn uống và giá trị của sự ăn uống. Cho nên mỗi mỗi trở về với chính nó lại càng thấy rõ hơn cái bản tánh của mỗi cá nhân. Thấy chúng ta tham, tham từ lúc sơ sanh, rồi càng tham, càng gia tăng càng muốn càng gia tăng tình dục thương yêu cũng đều gia tăng bành trướng, tự trói buộc lấy mình. Ngày hôm nay nó giảm dần giảm dần nó thu gọn trong phạm vi thanh nhẹ thì các bạn thấy rằng nhẹ nhõm thật, té ra cảnh đời không có gì quan trọng, thấy rõ không có gì quan trọng. Tiền cũng ta mà lùi cũng ta, bao vây cũng ta mà giải thoát cũng chính ta.

Cho nên chúng ta đã chọn con đường giải thoát thay vì tự ràng buộc làm cho tâm hồn mỗi mòn, mê mết. Ngày hôm nay ta vớ được phương thiên để trụ tâm trở về với luật quân bình trong nội thức và hòa hợp với luật quân bình của đại tự nhiên hiện hành. Chúng ta không có mong làm điều gì hơn bằng tự giải quyết lấy mọi sự nan giải của chính ta. Có một phần sáng suốt để hiểu mình, để hiểu sự sai lầm của chính mình, để hiểu sự đắm chìm đang lôi cuốn ta mà chính ta tạo ra, quý biết là bao nhiêu, biết ta đã trách ta cách vô lý và không có khai triển chơn tâm. Cho nên các bạn từ đời lần đạo lần lượt mới thấy rõ giá trị của con người chịu tu, chịu giác rồi giác tha. Chúng ta hành trong thực tế, trong trình độ sẵn có chứ không vá vúi của ai hết. Hôm nay các bạn soi hồn được năm phút, ba phút, mười phút, mười lăm phút, có nhiều bạn dám làm quá mức 45 phút. Nhưng mà rốt cuộc phải có cái quy luật, quy luật 5 đến 15 phút là đủ hỗ trợ cho khối óc, đủ khả năng để gia tăng cái chấn động lực sẵn có của chính ta.

Rồi làm tới pháp luân thường chuyển hít vô đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu cũng tùy khả năng hơi thở của các bạn mà chuyển giải ở bên trong. Chứ các bạn không nên nói rằng tôi muốn hành như những người đã tu ba chục năm, khác! Những người đã tu ba chục năm họ đã bỏ phần nặng và họ đã bước vào phần nhẹ. Họ dùng ý họ chuyển là cơ tạng họ ám áp tức khắc. Là do sự dày công trước kia. Có người cũng hành đang ề ạch như chúng ta. Cho nên người mới làm phải làm nơi khả năng chính ta, bởi vì tập quán hướng ngoại và không bao giờ chịu sửa lấy chân tâm. Ngày hôm nay thức tâm mới là sửa chơn tâm thì nó cũng có sự hần học chính biết cái đó là của ta. Ngón tay của mình, ý chí của mình nhưng mà tại sao tôi làm lâu không được, thấy không? Cái khả năng hướng ngoại, chứng minh khả năng hướng ngoại nhiều hơn hướng nội. Ngày nay hướng nội nó phải có một chút phản nghịch vì trước kia đi ra, bây giờ đi vô thì phải có sự phản nghịch. Đó, nó có lý do nó trì trệ. Nhưng mà chúng ta biết rằng con đường đi vô càng sớm càng tốt thì càng hỗ trợ cho tâm thân ta được an lạc. Cho nên chúng ta phải cương quyết dù bên trong lực căn lực trần có ngã mạn, xua đuổi, cái phương pháp công phu chúng ta vẫn giữ. Vì đây là cái đường tự khai mở cho chính tôi, không ai giúp tôi trong giai đoạn chót này.

Tôi đã ra làm con người quý báu vô cùng ở Kỳ Ba này, tôi có thể xác. Mà nếu tôi không biết sử dụng cái thể xác này là tui hủy hoại tâm linh của chính tôi. Biết sử dụng, biết tận dụng thì tất cả các cơ giới đều điều hòa và sự thăng hoa đi lên dễ dãi không có gì khó khăn, đến được là đi được rõ ràng. Chúng ta đã đến đây nhập xác này là có thể đi được nếu chúng ta không bệnh. Những người không đi được mất sự quân bình, lo ngoại cảnh, lo âu chuyện không cần thiết cho nên nó trì trệ vì lý do đó. Cho nên chúng ta phải lập hạnh trở về với chính mình. Cho nên tôi nhắc hoài nhắc hoài có hai chữ Nhẫn Hòa để soi tâm hồn của chính mình, để thấy sự sai lầm của chính chúng ta. Thấy lời hứa của chúng ta có rất nhiều mà không thực hành, hứa nhiều không hành là dấy động, mà hành không hứa là người đó sẽ trở về sự thanh nhẹ.

Cho nên phương pháp công phu là một đường lối để các bạn vạch trở về với chính bạn, nhưng mà bạn phải hiểu rõ cái kỹ thuật tu. Là trước hết là ý chí. Cái ý chí các bạn đã nhận xét rõ con đường phải trở

về với chơn tâm chính tôi thì phải vun bồi cái ý chí đó mãi mãi. Bởi vì phạm rồi tái phạm tại thế, trong cái ý chí bạn suy nghĩ: ở bây giờ chán đời tôi muốn giải thoát, nhưng mà một chập tôi thích đời tôi đắm chìm. Nội cái chuyện chay mặn để thử tâm các bạn, các bạn thấy trước kia các bạn ăn chay siêng năng lắm. Nhưng ngày nay các bạn đi ăn mặn một chút rồi các bạn cũng ngả về mặn và quên chay. Nó có những cái trình độ đó cho các bạn thấy. *(còn tiếp)*

Đề tài suy gẫm

Làm Thầy trong Vô Vi

Tại sao người ta không đặt có ông Thầy? Có người bạn nghiên cứu thôi ?

Bởi vì, nếu mà ở đâu có tập tục rằng, “Tui tu theo Thầy, tui không dám phản Thầy. Nếu mà Thầy sai, thì tui sai suốt đời !” Chớ đăng này, chúng tui không chấp nhận cho ai làm thầy ai hết !

Chính mình, phần hồn, là làm thầy bản thể đây ; tự nhận thức để tu ! Còn, đừng có nên nghe lời tui, nhưng mà nghiên cứu nơi tui, coi thử cái hành động của tui như thế nào ; đó ; để tự do phát triển ! Tui đã nói hoài với tất cả bạn đạo ở đây, chớ không phải tui không dám làm thầy ai hết ! Chính tui đã làm ! “Bản thân bất độ, hà thân độ ?” Tui đã nói cái câu này, là tui lo sửa tui thôi. Đó ; cho nên, đừng có nghĩ trong thâm tâm, “Tui tu ông thầy đó, tui không được phản ! Chắc gì ông thầy đó ông nói trúng !”

Cho nên, văn minh không cho phép chúng ta ; thì tất cả mọi người ở đây có quyền chống trả tui và nghiên cứu phê bình tui. Bất cứ một cái đạo pháp nào chấp nhận sự phê bình của người đó, thì cái đạo pháp đó nó sẽ tiến. Còn đạo pháp nào cũng cố như vậy đó, thì đạo pháp không có tiến được ! Bởi vì thời đại văn minh nó không cho phép dùng những chuyện cũ kỹ nữa ! Xài luật của những người khác, nhưng mà không có thực trạng đi tới hoà đồng tự nhiên, thì tự nhiên nó phải bị chống trả.

Cho nên, đăng này không có nên vì cái đạo này mà đi bảo vệ cái đạo này ! Không ! “Tui nghiên cứu khía cạnh này hay, tui học ; mà khía cạnh kia dở, tui bỏ ! Được ! Chúng tui đồng ý như vậy.

(TD Hòa Hưng Saigon 10/2/74)

THƯ TỪ LAI VẮNG

T m ngày 25 tháng 9 năm 1992

Kính Thầy.

Con tên H v Đ, 59 tuổi, ngụ tại
Khu phố Phường Thị xã T. Đ.

Con chưa một lần diện kiến Thầy, qua hình
ảnh của Thầy thì con thấy và con cũng có
nghe được một ít bằng của Thầy giảng.

Thưa Thầy con đi theo Pháp Lý vô Vi này vào
năm 1984 đến nay, nhưng mấy lúc sau
này con cảm thấy mình trí tuệ quá, và
kém quá, không tự biết được điều gì, có lẽ
tại nghiệp con quá nặng, và con cũng đã tu
nguyên ổn chạp tu hơn mười năm nay.

Con kính mong được Thầy chỉ giáo thêm
cho con nhiều lúc lắm Sai sót để con tu sửa.
Con là tín đồ Cao Đài tại Tòa Thánh Tây Ninh.

Con kính lạy Thầy và kính chúc Thầy
mạnh khỏe để dạy dỗ và dìu dắt Đam Đạo
chúng con trên đường tu tiên.

Kính lạy Thầy

con là H v Đ

Hongkong, ngày 29/2/93

Đ con,

Thầy nhận được thư con được biết con đang ở trong hành trình tu học. Muốn thực hiện PLVVKHHBPP, thì phải tự gạt bỏ tất cả những sự mê tín dị đoan trong óc, thực hành đúng pháp, khai thông khối óc, triển miên phát triển điển giới, khai thông đời đạo, minh chánh và sáng suốt. Tâm làm thân chịu, phải sửa tiến, hợp thời nhanh nhẹ, chú không nhờ đỡ và lợi dụng Bề Trên nữa.

Mỗi chúng sanh đều có khối óc tinh vi và cơ thể thấu phóng tất cả những sự kích động và phản động trong chu trình tiến hóa. Chỉ có hướng thượng cảm thông điển giới nhiên hậu mới có cơ hội giải mở và thăng hoa rõ rệt. Tu để tự giải nghiệp tâm, chú không phải tu để tạo nghiệp.

Vạn sự trên đời là không, chỉ cần sửa tiến tâm thân, thanh nhẹ chánh giác thì sẽ không còn mê chấp nữa. Lúc nào cũng vui hòa với nguyên khí hiện hữu của Trời Đất. Cánh đời là bãi trường thi, hoàn cánh là ân sự, nhờ hoàn cánh kích động và phản động, chịu nhịn nhục phát triển tâm từ bi thì sẽ giải nạn và không tạo nạn nữa. Tự tu tự thức là chánh pháp. Vạn vật đồng nhất thể đều chịu luật hóa hóa sanh sanh. Cố gắng thực hành chánh pháp thì dù ở một góc trời nào cũng không phải lo âu cả.

Chúc con giữ tâm thanh tịnh để tiến hóa.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

Thông Báo Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
Chúc Mừng Năm Mới

Ngày 28 tháng 01 năm 2022

Kính gửi quý bạn đạo,

Trước thềm năm mới, xin mời quý bạn thưởng thức video clip ngắn để chúng ta cùng ôn lại những lời chúc Tết của Đức Thầy vào năm 2006, và nhớ về những Tết Vô Vi năm xưa.

*Duyên lành Nhâm Dần** nay đã đến
Chúc bạn siêng năng hành chơn pháp
Một năm phát triển, một năm vui,
Cùng chung xây dựng tự hưởng mùi.*

** Bính Tuất (2006) đổi lại Nhâm Dần (2022)

Xin quý bạn xem video theo đường link dưới đây:

https://www.phaplyvovi.org/video_collections/xuan-nham-dan



Đồng thời, Hội cũng đã cập nhật một số tài liệu Vô Vi, xin mời quý bạn đón xem trên trang mạng <https://www.phaplyvovi.org>.

Hiện nay trang mạng đã có trên 2000 băng Audio và trên 400 băng Video.

Xin xem bản tin (Newsletter 2) theo đường link:

<https://mailchi.mp/phaplyvovi/newsletter-02-new-year-wishes-15781724>

Tài liệu cập nhật tháng 01/2022:

Audio Book Thầy đọc: Văn Tự Vô Vi 1, Phụ Ái Mẫu Ái (bài 1-15)

https://www.phaplyvovi.org/audio_book_categories/sach-tu-bo-suutap/audio_book_collections/user_index

Video collections:

Đại Hội Hợp Thức Hòa Bình 1995

https://www.phaplyvovi.org/video_collections/dhvvqt-ky-14---las-vegas-1995

Nhiều videos Đức Thầy thuyết giảng tại các thiền đường:

https://www.phaplyvovi.org/video_collections/thuyet-giang-tai-thien-duong

Audio: Băng Ngâm Thơ Quán Thông, Đạo Tâm, Vũ Trụ và Tâm Linh, Linh Bảo Kinh

https://www.phaplyvovi.org/audio_categories/bang-ngam-tho/audio_collections/bnt-dao-tam-i/audios/33

English Website:

Q&A about Vô Vi Philosophy and Vô Vi Meditation Practice:

https://www.phaplyvovi.org/video_categories/questions-and-answers-about-vo-vi

The Law of Cause and Effect: The Gate of Vô Vi (Lecture by Master Luong Si Hang - Vi Kien) (English subtitle)

https://www.phaplyvovi.org/video_collections/the-law-of-cause-and-effect--the-gate-of-vo-vi

The screenshot shows the website for Phap Ly Vo Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. The page is titled 'Videos' and includes a search bar. Below the search bar, there is a section for 'Questions And Answers About Vo Vi' with a sub-section for 'Q&A Short Video Clips About Vo Vi Philosophy'. There are four video thumbnails with captions: 'Where do people go after death?', 'Is Vo Vi superstitious?', 'Suffering leads to the dharma of Buddha', and 'Is the Vo Vi method a spiritual method or a religion?'. The website also has a navigation menu with 'Introduction', 'Documents', 'Activities', 'EN', and a home icon.

Kính chúc quý bạn một năm mới vạn an, tu hành tinh tấn.

Kính thư,

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 05, 30-01-2022

- Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị bằng chung thiên tuần này:

Chúc Tết Năm Bính Dần

<https://youtu.be/5l1CbLpter4>

- Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Hội tụ về tâm linh để tự hiểu và tự giác tự hành nó mới tới - TĐ Thiên Thức 13- 2-1992

<https://youtu.be/LoF97Lqm92E>

- Radio Nam California tuần lễ 05

Chủ đề: Tu Đạo Kinh chương 34-38

<https://youtu.be/EKfYb5vPCd0>

- Xin mời quý vị thưởng thức bài hát: Nam Mô A Di Đà Phật

<https://youtu.be/eOFR1mfHyxI>

Ban video kính mời

KINH SÁCH BIỂU ẨM BẢN 2022

Kính gửi các bạn,

Hội Ái hữu Vô Vi France chúng tôi xin gửi biểu đến các bạn nào có nhu cầu, chúng tôi xin gửi tận nơi theo địa chỉ của các bạn và miễn cước phí.

Đây là do sự phát tâm của bạn đạo trên thế giới giúp phổ biến những kinh sách và tập thơ này khắp nơi. Các bạn cũng có thể xem thêm chi tiết nhận sách trên trang web vovinet.org.

- **Thượng Đế giảng Chơn Lý**
- **Huấn từ Kim Thân Cha**
- **Thơ và Sấm Tu Hành**
- **Tôi Tâm Đạo**

- **Thẻ 10 điều thực hành tâm đạo bồ tát**

Chúng tôi có mong ước những quyển sách này sẽ được lưu truyền rộng rãi

Số lượng xuất bản có giới hạn xin các bạn các nơi liên hệ sớm về suoidaovovi@gmail.com hay vovifrance@yahoo.fr để được nhận những sách quý báu này.

Video Clips [Kinh Sách Biểu Ẩm Bản 2022](#) trên Suoidaovovi.org

Trân trọng kính chào

Huỳnh Minh Bảo



HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Xin quý bạn đạo, phát tâm cầu nguyện cho **NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO**, sinh ngày 28/8/1951, mất ngày 23/1/2022 tại California, thọ 70 tuổi, được sớm Siêu Sinh Tịnh Độ.
Đỗ Trung Hiếu đa tạ